



www.swu.ac.th



ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ 0-2649-5000 /0-2259-7166

# ข่าวเด็ด เรื่องเด่น รายสัปดาห์ SWU WEEKLY



7 ตุลาคม 2552  
ครบรอบ 2 ปี ศูนย์การแพทย์ปัญญาฯ  
โอนมาอยู่ในสังกัด มศว เป็น 'ครอบครัวเดียวกัน'

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การศึกษาคือความเจริญงอกงาม EDUCATION IS GROWTH

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2552

ฉบับที่ 1 1 6

## นฤตภาจิตต์แต่ “ผู้เกษียณอายุราชการ”

### อธิการบดีแนะ “ชีวิตเกษียณคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง”

#### ■ ข่าวเจาะ-เจาะข่าว

##### □ ยุทธศาสตร์ มศว

พิจารณาทุน ป.เอก ป.โท และทุนนิสิต

หลังจาก SWU Weekly รายงานแผนการให้ทุนการศึกษา มศว 60 ปี ระดับปริญญาเอกและปริญญาโทไปแล้ว บัดนี้มีรายงานข่าวจากวงในให้ข้อมูลเพิ่มเติมไปในทางที่นำเสนอมากขึ้น กล่าวคือ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ ได้นำเรื่องดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาในขั้นหลักการ เพื่อสนองตอบแผนการพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพัฒนา มหาวิทยาลัยในระยะยาว โดยได้บ่งชี้เบื้องต้นว่า มหาวิทยาลัยจะบริหารเงินรายได้ด้วยการให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท ทั้งพนักงานสายวิชาการและสายสนับสนุน วิชาการรวม 50 ทุน ในปีการศึกษา 2553 พร้อมจัดทุนการศึกษาให้กับนิสิตอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งเรื่องดังกล่าว ข่าวเจาะจะเจาะข่าวให้ผู้อ่านทราบรายละเอียดต่อไป

##### □ วันครูโลก

90 สถาบันผลิตครู ด้านสถาบันครูศึกษาแห่งชาติ

วันที่ 5 ตุลาคม เป็น “วันครูโลก” (World Teacher's Day)

ซึ่งนอกจากจะมีการจัดพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” แต่ครูผู้สมกับการเป็นปราชญ์บุคคลแล้ว ในวันเดียวกัน ได้มีการจัดเสวนาเรื่อง “สถาบันครูศึกษาแห่งชาติ : สู่ตราสำเร็จของการปฏิรูป การศึกษารอบสอง จริงหรือ”

การเสวนาดังกล่าว คุรุสภา สกสศ. สถาบันผลิตครูกว่า 90 แห่ง ทั่วประเทศ องค์การเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู เข้าร่วมประชุมด้วยความสนใจเต็มห้องประชุม

ผลการเสวนา มีแนวคิดไปในทางเดียวกันคือ คัดค้านร่าง พรบ. การจัดตั้งสถาบันครูศึกษาแห่งชาติ ด้วยเห็นว่า ปัญหาการปฏิรูปการศึกษามีความซับซ้อน มากเกินกว่าจะใช้วิธีการตั้งองค์กรที่มีรูปแบบเป็นสถาบันการศึกษาแห่งใหม่เพื่อผลิตครูระดับบัณฑิตศึกษา

โดยสถาบันครูศึกษา เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ และ อยู่ในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้งบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาท

##### □ ข้อคิดจาก ศ.นพ.ประเวศ วะสี

ข่าวเจาะฯ ได้รับข้อมูลจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2552 ว่า ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าผ่านประธานสภาคณาจารย์ฯ ถึงบทบาทของสภาคณาจารย์ในเชิงบวกได้อย่างน่าสนใจ โดยหากนำไปสู่การเผยแพร่ หรือหากนำไปสู่การเสวนาในพื้นที่สาธารณะ ก็อาจนำไปสู่การสร้างพลังร่วมของประชาคม มศว สู่พื้นที่ชุมชนท่ามกลางปัญหาวิกฤติได้อย่างมีพลังยิ่ง

##### □ ชุมชนข้างเคียงขับเคลื่อน

โครงการจัดตั้ง โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้ “สมเด็จพระเจ้า” ที่บ้านสันกำแพง ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม มีกระบวนการจัดตั้งที่ได้ใช้อำนาจจากเบื้องบนเป็นผู้สั่งการ ล่าสุด ชุมชนในพื้นที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี โดยผู้ช่วยเลขานุการโครงการพระเมตตา สมเด็จพระเจ้า ได้ประสานงานหน่วยงานและบุคคลในพื้นที่

นับตั้งแต่คณะครูชุมชนการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้า ผู้แทนศิษย์เก่าชุมชนการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้า ผู้แทนจากโครงการหลวง ดอยอินทนนท์ คณะกรรมการโครงการพระเมตตาสมเด็จพระเจ้า คณะกรรมการชุมชนการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้า ผู้แทนจากโครงการอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่แจ่ม คณะผู้บริหารส่วนท้องถิ่น อ.แม่แจ่ม คณะผู้บริหารการศึกษาองค์กรและภาคการศึกษาตามอัตราจัด จ.เชียงใหม่ คณะผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ และผู้ที่มีความสนใจในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะผู้รับผิดชอบโครงการ ในวันที่ 29-30-31 ตุลาคม 2552 ณ ชุมชนการเรียนรู้ “สมเด็จพระเจ้า”

นี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการทำงานแบบชุมชนมีส่วนร่วมของผู้บริหารมหาวิทยาลัย และลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้ร่วมกับชุมชน



ประชาคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี 2552 เพื่อแสดงความรพรักและผูกพันแต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นในปีนี้ ทั้งที่เป็นคณาจารย์ พนักงานหรือบุคลากรเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวนทั้งสิ้น 51 ท่าน

### มศว เตือน สมศ.อย่าประเมิน จับผิดมหา'ลัย



อธิการบดี มศว ออกเตือน สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) อย่าประเมิน ผลพิพาทแบบจับผิด ซ้ำทุกสถาบันมีจุดยืนเป็นของตัวเอง ยืนยันไม่ใช้ทหารเกณฑ์ที่จะสั่งให้หันซ้ายขวาได้

ศาสตราจารย์ ดร.วิภูจน์ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงการประเมินรอบ 3 ของ สมศ. ว่า จะใช้วิธีการประเมินผลโดยใช้วิธีการอย่างเอาจริงเอาจังกับสถาบันอุดมศึกษา และหากคณะหน่วยงาน สำนักงานภายในสถาบันอุดมศึกษาได้ไม่ผ่านการประเมินถือว่าภาพรวมของ มหาวิทยาลัยจะไม่ผ่านการประเมินในระดับมหาวิทยาลัยว่าเป็นสิทธิ์ที่ สมศ. จะทำอะไรได้อยู่แล้ว มศว ยินดีให้ทาง สมศ. ประเมินได้โดยไม่มีปัญหา แต่อยากบอกกับ

อ่านต่อหน้า 2

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 ณ ห้องแปดเหลี่ยม อาคารวิจัยและการศึกษา ต่อเนื่องฯ มศว ประสานมิตร

อ่านต่อหน้า 2

### มศว-สพฐ.-บ.ไมโครซอฟท์ สัมมนา “การสอนในโลกใหม่ยุคแห่งสมอง”



รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชูชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนการสอนในโลกใหม่ยุคแห่งสมอง ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2552 ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเชีย ราชเทวี

อ่านต่อหน้า 3

### เกษียณอายุราชการ



โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง ซึ่งอธิการบดีได้มีโอวาทแก่ผู้เกษียณใจความสำคัญว่า

“ทุกท่านที่เกษียณอายุราชการในปีนี้เป็นปีที่ 60 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 60 ปีของท่าน และ 60 ปีของมหาวิทยาลัย เติบโตขึ้นมาได้ด้วยพลังที่เข้มแข็งของพวกท่าน ไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีวันนี้ ขณะนี้เราได้เร่งรุดทำงานกันอย่างหนักในทุกด้าน เพื่อให้มหาวิทยาลัยอันเป็นที่รักของพวกเราเติบโตไปในวันข้างหน้าอย่างมั่นคง ยั่งยืน อาคารใหม่ที่บนถนนอโศกมนตรี 2 อาคารก็กำลังใกล้ที่จะได้บริหารจัดการสำเร็จแล้วด้วยความกรุณาจากหลายฝ่าย คณะสังคมศาสตร์ที่ได้กรุณาให้ตัดตึก การที่เราได้งบประมาณในการจัดซื้อที่ดินบนถนนอโศกในราคาที่ดิน ขณะนี้ก็มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นแล้ว มหาวิทยาลัยแห่งนี้เติบโตขึ้นมา ซึ่งไม่เพียงเท่านั้น เรายังมีศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มีศูนย์การแพทย์สมเด็จพระรัตนราชสุทธานภมรมหาราชกุมารี ที่ มศว องครักษ์ ซึ่งก็แน่นอนว่าหากท่านต้องการใช้บริการ ทั้งสองแห่งก็จะดูแลท่านเป็นอย่างดี และนอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีโพธิวิชาลัย มศว สระแก้วและเตรียมที่จะจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าสุทนต์มณี ภาควิชาการศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ที่เมืองหน้าและเมืองปัจจุบันขณะนี้กำลังสืบสานคุณงามความดี ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคุณงามความดีของผู้เกษียณให้ปรากฏก้องกังวานสืบต่อไปในชั่วรุ่นลูกหลานเหลนโหลน ทั้งความเจริญด้านวัตถุและความงดงามด้านจิตใจจึงจะเป็นความงอกงามที่ถึงพร้อมด้วยปรัชญา ปณิธาน และปัญญาแห่งการหลอมรวมเป็นหนึ่งในเดียวของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สิ่งที่เราสร้างที่ดำรงอยู่จึงจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สังคม และประเทศไทย ไม่ว่าจะกี่ผู้เกษียณเกิดขึ้นและจากไปก็รุ่นต่อรุ่นก็ตาม

### มศว เตือน สมศ.

สมศ.ว่าการประเมินไม่ควรจะเป็นการพิพากษาแบบจับผิดมหาวิทยาลัย แต่ควรเน้นการประเมินอย่างสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การพัฒนา รมัตระวังและดำเนินการด้วยความนุ่มนวล อย่าลืมว่าแต่ละมหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์และจุดยืนเป็นของตัวเอง การประเมินโดยทำเหมือนการเดินเข้าแถวเป็นไม้บรรทัดที่ขีดเป็นเส้นตรงอย่างเดียวย่อมไม่เหมาะที่จะนำมาใช้ในการประเมินมหาวิทยาลัย “เพราะมหาวิทยาลัยมีเสรีภาพในการคิด ในการบริหารจัดการตัวเอง การจะมาประเมินโดยใช้หลักเกณฑ์อักษรเป็นตัวกำหนดให้มหาวิทยาลัยหันซ้ายหันขวา แบบทหารเกณฑ์นั้นจึงเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสมในการนำมาใช้ประเมินมหาวิทยาลัย” อธิการบดี มศว กล่าว

โอกาสเดียวกันนี้ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนวย เย็นสบาย รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ มศว และประธานโครงการจัดตั้งโพธิวิชาลัย แม่สอด จ.ตาก กล่าวว่าไม่ว่าตนเองจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการการตัดสินอันดับของ World University Rankings แต่โลกวันนี้ก็



อาจารย์ปยุตโตว่า งอกงามด้วยปัญญา ก็คิดว่าท่านที่เกษียณอายุราชการในวันนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาซึ่งรุ่นหลังๆ เคารพได้ รักและนับถือได้

มศว คือ บ้านของท่าน ท่านจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้ และผมห้ามคนรุ่นหลังถามว่า ท่านมาทำอะไร เพราะที่นั่นคือบ้านของท่าน ท่านจะมาเดินเล่น มาดูเงิน มารักษาฟัน มาดูความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ท่านมาได้ทุกเวลา เป็นสิทธิอันชอบธรรมของท่าน ท่านจะทำอย่างไรกับชีวิตของท่านก็ได้ต่อไปนี่เพราะชีวิตเป็นของท่าน ท่านเป็นเสรีชน และชีวิตเกษียณก็คือการเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง”

แม้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะเจริญเติบโตมั่นคงอย่างสง่างามสมความภาคภูมิใจของประชาคม มศว ครบ 60 ปีในวันนี้เทียบเท่ากับอายุ 60 ปีของผู้ที่ได้เกษียณอายุราชการเช่นกันกับท่านทั้งหลายนั้นก็ตาม ทว่าก็เป็นความ ‘ถึงพร้อม’ ที่อาจแตกต่างกันอยู่บ้างเพราะหาก มศว จะมีความเจริญเติบโตด้านกายภาพ สิ่งปลูกสร้าง อาคารสูงตึกที่ปรากฏและรับรู้กันดีแล้วในปัจจุบัน เปรียบเป็นความเจริญด้าน ‘วัตถุ’ ความเจริญงอกงามอีกด้านหนึ่งกลับเป็นความงดงามของ ‘จิตใจ’ ของผู้ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วและผู้ที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องปัจจุบันขณะนี้กำลังสืบสานคุณงามความดี ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคุณงามความดีของผู้เกษียณให้ปรากฏก้องกังวานสืบต่อไปในชั่วรุ่นลูกหลานเหลนโหลน ทั้งความเจริญด้านวัตถุและความงดงามด้านจิตใจจึงจะเป็นความงอกงามที่ถึงพร้อมด้วยปรัชญา ปณิธาน และปัญญาแห่งการหลอมรวมเป็นหนึ่งในเดียวของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สิ่งที่เราสร้างที่ดำรงอยู่จึงจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สังคม และประเทศไทย ไม่ว่าจะกี่ผู้เกษียณเกิดขึ้นและจากไปก็รุ่นต่อรุ่นก็ตาม

ทำให้การศึกษาเป็นสินค้าบริการชนิดหนึ่งไปแล้วและนำรายได้เข้าสู่ประเทศของตมมหาศาล ซึ่งรายได้นี้สัมพันธ์กับการจัดอันดับ จะเห็นว่าประเทศมหาอำนาจ หรือกลุ่มประเทศมหาอำนาจที่มีมหาวิทยาลัยชั้นนำติดอยู่ใน 100 อันดับแรกของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกนั้น มีทีมงานที่ได้รับรางวัลโนเบล มีผลอ้างอิงงานวิจัย มีสัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่อจำนวนนักศึกษาที่เข้าเกณฑ์เหล่านี้ แต่ทำไมประเทศเหล่านี้จึงต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ สงครามแย่งชิง วิกฤตชั้นบรรยากาศโลกและสิ่งแวดล้อม ดูแล้วขัดกับการเป็นมหาอำนาจทางความรู้ หรือว่าความรู้ที่มีไม่ใช่ความรู้แบบมีวิชา หรือแบบสร้างคนให้มีปัญญา แต่การศึกษาของไทยก็ยังเดินตามตามแม้กระทั่งหลักคิดและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาหรือ

สมศ. นั่นก็เห็นว่าไม่น่าจะครอบคลุมคำถามที่เกิดขึ้นคือจะเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดจะนำประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้จริงหรือไม่คิดว่านักการศึกษาทั้งหลายต้องช่วยกันหาคำตอบการประเมินของ สมศ. นั้น ตนเห็นด้วยในหลักการประเมิน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคน องค์กร

## นิสิต กศ.บ. 5 ปี รุก-รุก “ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้”



ดร.อ.จากรุวรรณ พลอยดวงรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำนิสิตจัดโครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552 ณ สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 4 การศึกษาด้านศึกษาศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ศษ 433 ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในหลักสูตรการศึกษาด้านศึกษาศาสตร์ (กศ.บ.5 ปี) โดยมีอาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบคือ ดร.จากรุวรรณ พลอยดวงรัตน์ และอาจารย์วัฒน์ ไรจน์สัมฤทธิ์ ได้มีประสบการณ์ เสริมสร้างองค์ความรู้ในการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยได้ร่วมมือกับพื้นที่เขตการศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง

ภายในงานเป็นการจัดสถานศึกษาในรูปแบบของโรงเรียนทั้ง 9 โรงเรียนจาก 2 เขตการศึกษา และการนำเสนอผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 4 การนำเสนอผลงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมงาน เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติในการจัดการความรู้ของแต่ละกลุ่มโรงเรียน และการนำเสนอผลงานตามมาตรฐานวิชาชีพทั้ง 9 มาตรฐานเพื่อเผยแพร่ผลงานการจัดการความรู้สู่สาธารณชนและพัฒนาการจัดการความรู้ในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต รวมถึงการแสดงดนตรีและออกบูธจำหน่ายสินค้า ของที่ระลึก งานนี้มีคนมาร่วมงานประมาณ 200 คน



ดร.วาสนา นามพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับมอบหนังสือ “ทำเนียบรุ่น การอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง สายสนับสนุนวิชาการ” จากตัวแทนโรงพยาบาล นายสมโภชน์ อินทร์รุ่ง ตัวแทนของบริษัท วิโก้ (ประเทศไทย) จำกัด และศูนย์การพิมพ์ มศว เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2552 ณ ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี มศว

การจัดการ ซึ่งหัวใจของการประเมินไม่ใช่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมหาวิทยาลัยใด มหาวิทยาลัยหนึ่งจะได้อันดับที่เท่าไร และจุดหมายของมหาวิทยาลัยไม่ได้อยู่ที่จะได้เงินงบประมาณแผ่นดินเพิ่มตามจำนวนกลุ่มมหาวิทยาลัยที่ถูกจัดอันดับ อันดับจะมีความหมายต่อเมื่อเกณฑ์ที่ตั้งครอบคลุมความแตกต่างหลากหลายของมหาวิทยาลัย ทั้งปรัชญา และจุดหมายครอบคลุมมหาวิทยาลัยที่คิดนอกกรอบของ สมศ. ซึ่ง สมศ. ไม่ได้กำหนดเกณฑ์หรือตัวบ่งชี้ตรงนี้ ทั้งนี้มีเสรีภาพทางวิชาการ “ผมคิดว่าทุกภาคส่วนของสังคมต้องร่วมกันรับผิดชอบ เพราะวิกฤตการศึกษา

(อ้างอิงจากข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์มติชน  
รายวัน ฉบับประจำวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2552)



สังคมไทยเป็นสังคมแห่งศรัทธา อารมณ์และความรู้สึก จิตวิญญาณ การวิพากษ์วิจารณ์ ชูชบนิพนทา ถ้าเราสามารถพัฒนาความเป็นนามธรรมเหล่านี้ไปสู่ความเอื้ออาทรสมานฉันท์ การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ การมีจิตสำนึกสาธารณะ การมีมุทิตาจิต สังคมไทยย่อมพัฒนาไปได้ไกลมาก

▪ **คิด - คมวาทกรรม** ✍️ **วิบูล ตั้งเจริญ**

▪ **นวัตกรรมและจุดเปลี่ยน มศว** ✍️ **ลูปิลัย**

## ตำรา หนังสือ และเอกสารวิชาการ

“มหาวิทยาลัยคือวิชาการ” วิจัยคือรากของวิชาการ คณาจารย์ อาชีพอาจารย์ต้องเป็นอาชีพเกี่ยวกับการวิจัย ด้วยวิจัยก่อให้เกิดความรู้ ก่อให้เกิดองค์ความรู้ ก่อให้เกิดความลุ่มลึกและสติปัญญา และส่งผลไปสู่สติปัญญาความรู้ความสามารถของนิสิต นิสิตเป็นผู้รับผิดชอบสังคมในอนาคต การขาดการวิจัย อ่อนแอวิจัย จึงอ่อนแอความรู้และสติปัญญาด้วย เมื่อเราไม่ได้สร้างความรู้ด้วยตัวตนเองเราก็ต้องพึ่งความรู้ผู้อื่น พึ่งพาตะวันตก พึ่งฝรั่งซึ่งเป็นความรู้ที่ไม่ติดดิน และไม่ใช่นวัตกรรมสำหรับสังคมไทยอย่างแท้จริง

กล่าวเฉพาะเรื่องการเรียนรู้คลาสสิกที่เป็นตำรา หนังสือ เอกสารวิชาการ ยังคงเป็นสิ่งหลักที่เข้มแข็ง ลุ่มลึก แม้สื่ออิเล็กทรอนิกส์จะส่งผลมากมายในปัจจุบันก็ตาม สำหรับสื่อที่เป็นตำราหรือหนังสือแล้ว เราต้องชื่นชม **จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย** และ **มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์** เจ้าเก่า ที่เห็นคุณค่าและให้ความสำคัญ เอาใจใส่เรื่องนี้อย่างจริงจัง ซึ่งกระบวนการหรือระบบสำนักพิมพ์ (University Press) ได้สร้างแรงจูงใจและเป็นสนามให้กับคณาจารย์ของทั้งสองมหาวิทยาลัยอย่างดียิ่ง คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยอื่นก็เข้าไปพึ่งใบบุญด้วยซ้ำไป ทราบว่ามีบางมหาวิทยาลัยทุ่มงบประมาณเรื่องนี้ด้วยสิบล้าน ก็ยังไม่เกิดมรรคผลอะไร

**มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ** ได้มีความพยายามเรื่องนี้และล้มลุกคลุกคลานมาพอสมควร ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้มีความพยายามอีกครั้งหนึ่ง โดยลงทุนแท่นพิมพ์ระบบ Printing on Demand ประมาณ 12 ล้าน เมื่อ 4-5 ปีที่แล้ว เพิ่มเติมจากงานพิมพ์ออฟเซ็ทของมหาวิทยาลัยที่มีมานานแล้ว ซึ่งปัจจุบันงานพิมพ์ทั้งหมด เข้ามาสังกัดอยู่ในสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

มหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง **ศูนย์สำนักพิมพ์ มศว** เมื่อเกือบสองปีที่ผ่านมา โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกำกับดูแล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์พรพิมล ม่วงไทย ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการ “**ศูนย์สำนักพิมพ์ มศว**” ถึงวันนี้ภารกิจได้คืบหน้าไปด้วยดี

ขณะนี้ ชาว มศว คณาจารย์ มศว มีทางเลือกในการจัดพิมพ์ตำรา หนังสือ และเอกสารหลายทางเลือก ดังนี้

1. **หนังสือสำหรับประชาชนทั่วไป** กองทุนอโศกมนตรี หนังสือชุด สุ จิ ฬ ลี ศูนย์สำนักพิมพ์ มศว ได้จัดพิมพ์มาแล้ว 12 เล่ม กำลังดำเนินการอยู่หลายเล่ม วางตลาดโดยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีค่าลิขสิทธิ์ตามระบบในท้องตลาด
2. **หนังสือและตำราเรียน** ศูนย์สำนักพิมพ์ มศว รับจัดพิมพ์ จัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการพิจารณาต้นฉบับเพื่อจัดพิมพ์ มีค่าลิขสิทธิ์ตามระบบในท้องตลาด
3. **หนังสืออ่านประกอบวิชาศึกษาทั่วไป** ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์สมใจ ศิริโชค ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการรับผิดชอบ
4. **หนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน** ที่ประสงค์จะจัดพิมพ์จำนวนไม่มากนัก ลงทุนเองหรือประสงค์ที่จะรับบริการที่หลากหลาย มีคุณภาพและสวยงามติดต่อ **สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา** บริการสำหรับทุกท่านอย่างดี
5. **หน่วยงานจัดพิมพ์เอง** ส่วนตัวจัดพิมพ์เอง หรือมอบหมายให้สำนักพิมพ์ต่างๆ นอกมหาวิทยาลัยจัดพิมพ์ ก็นับเป็นทางเลือกที่ดีด้วยเช่นกัน

**อย่างไรก็ตาม** กระบวนการจัดพิมพ์ทั้งหมด ควรพัฒนาก้าวสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Book โดยหรือกับ **สำนักคอมพิวเตอร์** โดยตรง ที่ปรึกษาอธิการบดีทางด้าน ICT ดร.ชนินฐา รุจิโรจน์ ผอ.ศิริบุษ เทียนรุ่งโรจน์ อาจารย์สาโรช เมาลานนท์ ดร.อรอนพ โพธิสุข พร้อมให้คำแนะนำและช่วยเหลืออย่างดียิ่ง

**โปรดใช้บริการโดยพลัน**

▪ **ไอทีคอร์เนอร์** ✍️ **หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ**

## เตือนสังคมไทยยุคใหม่ ภัยสื่อออนไลน์ระบอบ

**แพทย์เผยคลิปรุนแรงทำลายสังคม สื่อเสนอ ซ้ำๆ ตอกย้ำความรุนแรงในเด็ก**

นักวิชาการชี้ ไทยเข้าสู่ยุคใหม่กลายเป็นสังคมอาชญากรรมออนไลน์ ผลิตเองเผยแพร่เอง ซ้ำคลิปรุนแรงทำลายสังคม ทำร้ายเด็ก ยิ่งเสนอซ้ำๆ เด็ก ผู้หญิง ตอกย้ำความรุนแรง เหตุเด็กไทยวุฒิภาวะใช้สื่อต่ำ เน้นต้องมีกรควบคุมสื่อเสนอรอบคอบ

นายธาม สายเชื้อ ผู้จัดการกลุ่มงานวิชาการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาพของสังคม (มีเดีย มอนิเตอร์) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในงานเสวนา “สังคมได้ละไรจากการนำเสนอคลิปรุนแรง” ว่า สังคมเข้าสู่ยุคการหลอมรวมสื่อ (Crimes Convergence) ทุกประเภทเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะการถ่ายคลิปวิดีโอ เป็นวัฒนธรรมใหม่ที่นิยมและเปลี่ยนแปลงกระบวนการสื่อสาร คือผู้รับสารเป็นผู้ผลิตเนื้อหาข้อมูลข่าวสารเอง และเผยแพร่สารนั้นเอง โดยคลิปที่มีการค้นหาในอินเทอร์เน็ตมากที่สุด คือ คลิปลามก โป๊ คลิปแอบถ่าย คลิปข่าวอาชญากรรม คลิปฆ่าขันธ์ คลิปฆ่า

นายธาม กล่าวอีกว่า ยุคการหลอมรวมสื่อ มีองค์ประกอบ 11 ปัจจัย คือ 1. การพัฒนาคอมพิวเตอร์ 2. โทรศัพท์มือถือ 3. โลกาภิวัตน์สื่อและพื้นที่บนอินเทอร์เน็ต 4. ช่องทางสื่อสารที่เปิดกว้างและหลากหลาย 5. กล้องดิจิทัล กล้องวงจรปิด 6. การสนทนาในสังคมอินเทอร์เน็ต 7. ค่าที่ถูกใจความสนใจค้นหา มีแต่ด้านลบ 8. ความสามารถในการใช้สื่อ 9. การแข่งขันในสังคมอินเทอร์เน็ต 10. สังคมอินเทอร์เน็ต 11. อาชญากรรมทุกอย่างถูกหลอมรวมเข้าด้วยกัน ก็จะกลายเป็นอาชญากรรมออนไลน์

“สภาพปัญหาความรุนแรงทางสังคมเกิดขึ้นจาก 1. การฉายซ้ำความรุนแรง 2. การนำเสนอความจริง 3. ระดับการเซ็นเซอร์ตัวเอง 4. ทิศทางการนำเสนอข่าว 5. จริยธรรมในการนำเสนอข่าวที่ต้องมีการมาตรการหลักป้องกันและควบคุมการนำเสนอซ้ำๆ ซ้ำๆ ไม่ได้ทำให้ความจริงที่เกิดขึ้นแต่ทำให้ความรู้สึกของคนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดความชินชากับความรุนแรงเห็นเป็นเรื่องปกติ” นายธาม กล่าว

นพ.กมล แสงทองศรีกรมล กุมารเวชเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า มีงานวิจัยว่า หากเห็นฉากซ้ำๆ และเต็มไปด้วยความรุนแรง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทันทีคือ กลุ่มเด็กเล็ก และกลุ่มคนมีความอ่อนไหวทางอารมณ์ หรือพฤติกรรมซึมเศร้า ซึ่งกลุ่มเด็กเล็กจะตอบสนองต่อความรุนแรงทันที โดยไม่คำนึงถึงความเจ็บปวดของผู้อื่นเพราะเด็กไม่มีวุฒิภาวะที่จะไตร่ตรอง ส่วนกลุ่มคนที่เป็นโรคซึมเศร้า พร้อมทั้งจะกระทำความรุนแรงซ้ำกับสิ่งที่เห็นทันทีอาทิเช่น การฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ เรื่องความรุนแรงในเพศหญิง ที่มีแนวโน้มการเกิดความรุนแรงมากขึ้น

“สื่อมีหน้าที่นำเสนอ แต่ทุกครั้งที่มีการนำเสนอความรุนแรงซ้ำๆ จะเกิดการกระตุ้นทำให้เกิดอารมณ์ร่วม แต่จะไม่นำเสนอเลยก็ไม่สามารถทำได้ จึงต้องควบคุมการนำเสนออย่างพอดี” นพ.กมล กล่าว

น.ส.นริลลักษ์ณ์ ประดับศิลป์ ตัวแทนเยาวชน กล่าวว่า ปัจจัยที่ทำให้เกิดความรุนแรงมาจากครอบครัว พ่อแม่ตบตี ทะเลาะกันให้ลูกเห็น จนเกิดความเคยชินว่าเป็นเรื่องธรรมดา และทำให้ติดการใช้ความรุนแรงตัดสินปัญหาชีวิต และการใช้กำลังหรือการตบ ตี กัน ในช่วงชีวิตมัธยมถือเป็นเรื่องปกติมากและเกิดขึ้นมานานแล้ว ไม่อยากให้สื่อเหมารวมว่าเป็นเรื่องของการแย่งผู้ชาย อาจจะเป็นความไม่พอใจเรื่องอื่นแต่เล็กๆ น้อยๆ

### มศว-สพฐ.-บ.ไมโครซอฟท์

กรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากร Mr.Tony Buzan ผู้คิดค้น Mind Mapping จากประเทศอังกฤษ และวิทยากรร่วมบรรยาย Mr.Henry Toi จากประเทศสิงคโปร์ ให้เกียรติบรรยายพิเศษแก่คณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ และข้าราชการวิศวะครูสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนบุคลากรด้านการศึกษที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังจำนวน 700 คน

การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ และ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางการเรียนการสอนเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน โดยได้รับความสนใจจากนักวิชาการ ข้าราชการครู ทั้งสังกัด สพฐ. รวมทั้งสำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา

## ▪ ออนอาร์ต | คน:วิทยาศาสตร์

# สยามธาราวัลก์ แบรนด์เครื่องประดับฝีมือนิสิต มศว



นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อดใจผลงานเครื่องประดับภายใต้แบรนด์ SIAM THARAWAN (สยามธาราวัลก์) แบรนด์คัลเลอร์ใหม่ที่เกิดจากการจัดตั้งบริษัทจำลองผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ ซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่ 2 จากการวิจัยมาเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี ด้วยการเปิดตัวนาฬิกาและคัพลิงค์ มาเรียกความสนใจจากกลุ่มผู้บริโภค

การพัฒนาต่อยอดโครงการศึกษากรรมวิธีการกระบวนการผลิตเครื่องประดับด้วยเทคนิคโมกุ่มเกาเน่ของรุ่นพี่ รุ่นที่ 11 ปี 2547 ทำให้เกิดแรงผลักดันสินค้าเครื่องประดับน้องใหม่ ให้เป็นการผลิตเพื่อพัฒนาในเชิงพาณิชย์ของงานด้านโมกุ่มเกาเน่ ซึ่งเป็นเทคนิคที่คงความเป็นเอกลักษณ์ ด้วยกระบวนการผลิตจากเทคนิคขั้นสูง ผสมกับมุมมองที่ต้องการให้ตลาดเครื่องประดับในประเทศไทยเกิดสินค้าแปลกใหม่ และสร้างทางเลือกที่หลากหลายให้กับกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งการผลิตเครื่อง

ประดับในสมัยนี้จำเป็นต้องใช้ฐานความคิดและองค์ความรู้จากการวิจัย เข้ามาพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงาน

SIAM THARAWAN (สยามธาราวัลก์) แบรนด์ของเครื่องประดับที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความสวยงามตามกาลเวลาของเปลือกไม้ ผสมผสานกับความพิริ้วไหวของสายน้ำที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ซึ่งถ่ายทอดความงามเหล่านี้ผ่านการสร้างสรรค์ลวดลายด้วยเทคนิคโมกุ่มเกาเน่ เทคนิคที่ดัดแปลงมาจากกรรมวิธีการตีดาบชามุไรในสมัยโบราณของชาวญี่ปุ่น จึงเกิดเป็นผลงานเครื่องประดับที่ทรงคุณค่า

ความมหัศจรรย์ของเครื่องประดับภายใต้แบรนด์ SIAM THARAWAN (สยามธาราวัลก์) นี้เป็นการประสานโลหะเงินและโลหะทองแดง ซึ่งเป็นโลหะต่างชนิด ต่างสี และต่างคุณสมบัติ มาประสานให้เป็นเนื้อเดียวกัน โดยปราศจาก

น้ำประสาน ด้วยการใช้คุณสมบัติและความดันที่เหมาะสมในการอบวัสดุ แล้วจึงทำการสร้างลวดลายด้วยกรรมวิธีการขึ้นรูปแบบต่างๆ และรีดเป็นแผ่นบาง เพื่อใช้ทำเป็นหน้าปัดในตัวเรือนนาฬิกา และแผ่นประกอบในตัวเรือนคัพลิงค์

เครื่องประดับแบรนด์ SIAM THARAWAN (สยามธาราวัลก์) ในป็นนี้ ได้ถูกสร้างสรรค์ออกมาภายใต้คอนเซ็ปต์ เรียบหรูคลาสสิก ด้วยโทนสีและลวดลาย ที่ชูความเป็นเอกลักษณ์ของเทคนิคโมกุ่มเกาเน่ ในความแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครนี้สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้เข้าชมงานได้ดี โดยจัดแสดงชิ้นในงานใหญ่แห่งปี Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 15-19 กันยายนที่ผ่านมา อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 บูธ 46-47 A ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี

## โต๊ะข่าว มศว

### บริการทันตกรรมฟรี!

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดงานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เปิดให้บริการ อุดฟัน ถอนฟัน ชูดหินปูน ฟรี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2552 เวลา 8.00 - 15.00 น. ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว

### คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว เผยแพร่วัฒนธรรมที่ไต้หวัน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะไปเผยแพร่วัฒนธรรม เมือง Ilan ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 1 - 12 ตุลาคม 2552 เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย ให้ประชาคมโลกได้ชื่นชมเอกลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่ดั่งงามของชาติไทยโดยผ่านรูปแบบของการแสดงดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย ของนิสิตสาขาดังกล่าวภายในงาน Asian-Pacific Traditional Arts Festival - Legend of Mekong River ภายใต้การควบคุมดูแลโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป เล้ารัตนอารีย์ อาจารย์เมธี พันธุ์วรารท อาจารย์ประจำสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา และ อาจารย์ปรารธนา คงสำราญ หัวหน้าสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ประสานมิตร

### อบรมหลักสูตร “เทคนิคการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ”

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดโครงการบริการวิชาการ อบรมหลักสูตร “เทคนิคการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ” ในระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2552 ณ ห้องฝึกอบรมสำนักสื่อฯ ชั้น 4 (14-404) อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับอบรมคนละ 2,000 บาท

โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในเทคนิค ขั้นตอน แนวทางการถ่ายภาพ และการตกแต่งภาพให้มีคุณภาพเหมาะสม และนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างสรรค์สื่อ หรืองานอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-649-5130

ขอเชิญรับชม รายการข่าวโทรทัศน์  
SWU CHANNEL  
ทุกวัน เวลา 12.30 - 13.30 น.

ขณะนี้ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้มีช่องทางเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน มศว ผ่านสื่อโทรทัศน์ SWU Channel และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้แก่ SWU Weekly (หนังสือพิมพ์ข่าวรายสัปดาห์) มศว บอกเล่าเก้าสิบ (วารสารรายเดือน) มศว ชุมชน (วารสารราย 2 เดือน) มศว โลกทัศน์ (วารสารราย 3 เดือน) และป้ายตัวอักษรไฟวิ่ง ติดต่ได้ที่ ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ โทร. 5666 หรือ 02-259-7166

ติดต่อลงโฆษณาและลงข่าวประชาสัมพันธ์  
ได้ที่ ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มศว  
โทร 0-2649-5000 ต่อ 5666 หรือ 0-2259-7166

จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

## ▪ บัณฑิต

# คู่มือแนะนำ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คู่มือแนะนำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับนี้จัดทำโดยศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ เพื่อแจกจ่าย (ฟรี) แก่นักเรียนทั่วทุกภูมิภาคในโครงการประชาสัมพันธ์สัญจร เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดได้มีโอกาสทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้อย่างประทับใจ และใฝ่ฝันจะสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษากับสถาบันการศึกษาแห่งนี้โดยการซึบซับข้อมูลข่าวสารและรูปภาพประกอบที่สวยงาม น่าอ่าน จากคู่มือแนะนำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฉบับนี้

## Calendar WEEKLY

- วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2552**  
ไม่มีกิจกรรมประจำวันนี้
- วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2552**  
ไม่มีกิจกรรมประจำวันนี้
- วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2552**  
ไม่มีกิจกรรมประจำวันนี้
- วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2552**  
ไม่มีกิจกรรมประจำวันนี้
- วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2552**  
ไม่มีกิจกรรมประจำวันนี้
- วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2552**  
**พิเศษ :** พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2552 วัดสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
- วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2552**  
ไม่มีกิจกรรมประจำวันนี้



คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงานแสดงเทวทวิทัศน์ แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2552 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุม 229 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์ มศว มีข้าราชการเกษียณอายุราชการและเกษียณอายุก่อนกำหนด 3 ท่าน ได้แก่ สร.สุวัฒน์ สองแสงจันทร์ อ.พวงพถม กงอุทัยกุล และ พศ.สุวดี ภูประติษฐ์



คณาจารย์จากศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับผิดชอบเป็นวิทยากรให้แก่สำนักคอมพิวเตอร์ มศว ในการที่สำนักคอมพิวเตอร์จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Tell Me More เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552 ณ ห้อง 302



สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย พศ.สิริสุข เกียนรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ใ้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานเรื่องระบบเครือข่ายไร้สาย มศว (WiSE) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552



สร. ดร.องอาจ บัญพันธ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดการสัมมนาหลังการปฏิบัติงานวิทยานิพนธ์ในสถานศึกษา แก่นิสิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู และได้รับเกียรติจาก พศ. พิศศรี กบลาวัชร บรรยายเรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 ณ คณะศึกษาศาสตร์